

Số: 1346 /TTYT

V/v trả lời ý kiến của công dân
về tiêm chủng vắc xin covid-19
không đảm bảo giãn cách.

Hương Trà, ngày 27 tháng 9 năm 2021

Kính gửi:

- Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế;
- UBND thị xã Hương Trà.

Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà nhận được phản ánh về việc lúc 9h sáng ngày 26 tháng 9 năm 2021, tại địa điểm tiêm chủng vắc xin COVID-19 ở Khoa Kiểm soát bệnh tật- An toàn thực phẩm thuộc Trung tâm Y tế Hương Trà tiêm vắc xin COVID 19 sai quy định về giữ khoảng cách. Về vấn đề này, Trung tâm Y tế xin báo cáo với Sở Y tế và UBND thị xã Hương Trà như sau:

Thực hiện Công văn số 4180/SYT-NVY ngày 23/9/2021 về việc khẩn trương tiêm chủng vắc xin phòng covid-19 đợt 8 và Công văn số 4225/SYT-NVY ngày 24/9/2021 của Sở Y tế về việc phân bổ vắc xin cũng như các văn bản khác liên quan nhằm bảo đảm tốt công tác tiêm chủng. Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà triển khai tiêm vắc xin COVID-19 tại hai (02) điểm tiêm chủng là khoa Khám bệnh cấp cứu (KBCC) và Khoa Kiểm soát bệnh tật- An toàn thực phẩm (KSBT-ATTP), các điểm tiêm chủng đã được thẩm định theo quy định.

Trung tâm Y tế Thị xã Hương Trà tiến hành tổ chức tiêm chủng vào các ngày 25 và 26/9/2021 tại hai địa điểm tiêm chủng với số đối tượng được mời là 645 và được thực hiện tại 04 bàn tiêm. Trong đó, điểm tiêm tại khoa KBCC là 311 đối tượng (02 bàn tiêm), tại khoa KSBT-ATTP là 334 đối tượng (02 bàn tiêm) (có danh sách kèm theo).

Trung tâm Y tế lập kế hoạch, danh sách tiêm và mời đối tượng tiêm theo từng khung giờ cụ thể với những khung thời gian khác nhau nhằm đảm bảo giãn cách, không tập trung đông người, đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định.

Trong sáng 26/9/2021, TTYT Hương Trà triển khai tiêm vaccin với 2 bàn tiêm tại Khoa KSBT-ATTP. Tuy nhiên, tại thời điểm tiêm, rất nhiều công dân đến sớm hơn khung giờ quy định cùng lúc; đồng thời, có một số công dân được mời tiêm ngày trước (ngày 25/9) nhưng vì những lý do khác nhau không đến được, họ đến tiêm ngày 26/9 nên thời điểm 9 giờ, số lượng người tập trung đông trước khu vực chờ tiêm như phản ánh, nhất thời không đảm bảo giãn cách. Trước tình hình đó, TTYT đã tăng cường cán bộ hướng dẫn cho công dân đảm bảo khoảng cách theo quy định và bố trí thêm ghế cho công dân ngồi chờ tiêm.

Chúng tôi trân trọng tiếp thu ý kiến phản ánh của công dân và cam kết không để tình trạng đó xảy ra và sẽ tăng cường bố trí điểm tiêm đúng quy định nhất cho người đến tiêm đầy đủ trong các buổi tiêm tiếp theo.

Trung tâm Y tế xin báo cáo Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo UBND thị xã và hứa sẽ khắc phục ngay những tồn tại xảy ra trong quá trình thực hiện tiêm chủng, đảm bảo tốt công tác tiêm chủng và phòng chống dịch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đến tiêm chủng.

Kiến nghị: Các địa phương, cơ quan đơn vị, công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp... trên địa bàn thị xã cần phối hợp tốt hơn nữa với ngành y tế, cử lực lượng tổ chức đưa công dân đi tiêm đúng thời gian, địa điểm và hướng dẫn cho công dân đảm bảo giữ gìn cách theo quy định.

Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn nhưng ý kiến đóng góp kịp thời đối với Trung tâm y tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nơi nhận:

- Sở Y tế;
- UBND Thị xã;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC



Lê Quang Hiệp
Lê Quang Hiệp